



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๒๗๑

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณูช สายคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การยกระดับมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม แฉลงการณ์ผ่านโทรศัพท์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ความตอนหนึ่งว่า การระบาดใหม่ของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งเกิดขึ้นที่
จ.สมุทรสาคร ได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วนในทันที พร้อมกับการใช้มาตรการที่เข้มข้น ซึ่งการระบาดครั้งใหม่นี้
เป็นสิ่งสำคัญที่ถือว่าโรคโควิด-๑๙ ยังเป็นภัยร้ายแรงสำหรับประเทศไทยและต้องเตรียมพร้อมในการรับมือ

- สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันได้มีการกักกันและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเชิงรุก ทั้งใน
พื้นที่ จ.สมุทรสาคร จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้นและอาจจำเป็นต้อง
ประกาศมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ว่าจะมีมาตรการอย่างไร หรือต้องงดจัด
โดยในสัปดาห์นี้จะประชุมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ หรือ ศบค. และจะ
พิจารณาออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม แม้ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าสถานการณ์
จะกลับเป็นปกติ แต่มั่นใจว่าหากทุกคนให้ความร่วมมือ ไทยจะยังเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบน้อยที่สุด
ในโลก ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซึ่งตนจะกำชับดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ ของรัฐยังคง
ทำงานแบบบูรณาการและใกล้ชิดกัน รวมทั้งจะเร่งจัดหาและพัฒนาวัคซีนให้พร้อมใช้งานได้เร็วที่สุด

๑.๒ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-๑๙ ในประเทศไทยว่า ณ วันที่ ๒๒ ธ.ค.
พบผู้ป่วยรายใหม่ ๔๒๗ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๑๖ ราย ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร
และจากการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวอีก ๓๙๗ ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถาน
กักกันโรค (Quarantine) ๑๔ ราย รวมยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อสะสม ๕,๗๑๖ ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในประเทศ
๓,๗๙๘ ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก ๑,๒๗๓ ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
๑,๙๐๔ ราย รักษาหายป่วยแล้ว ๔,๐๗๘ ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๑,๕๗๘ ราย เสียชีวิตสะสม ๖๐ ราย

- สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วางแผนขยายการตรวจค้นหา
ตามโซนพื้นที่ ส่วนการเฝ้าระวังในวงนอกจากจุดระบาดที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร คือ กลุ่มคนที่เป็นลูกค้า
ประจำที่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการมีคนเดินทางไปตลาดกลางกุ้งใน ๒๒ จังหวัด
จะต้องยกระดับระบบควบคุม ป้องกันโรค เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ ประกอบด้วย เชียงใหม่, เพชรบูรณ์,
นครราชสีมา, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร,
สระบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี,
ระยอง และสงขลา ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจ

๑.๓ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่พบใน จ.สมุทรสาคร และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงว่า ขณะนี้
ผลการตรวจออกมาแล้ว ๒,๐๕๑ ราย ตลาดกลางกุ้งพบผู้ติดเชื้อ ๙๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔ นอกจากนี้ พบ
ผู้ติดเชื้อคนไทยทั้งใน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่วงนอกออกไปในจังหวัดอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งแล้ว
รวม ๖๙ ราย คือ จ.สมุทรสาคร ๓๙ ราย นครปฐม ๘ ราย สมุทรปราการ ๓ ราย สระบุรี ๕ ราย ฉะเชิงเทรา
๑ ราย ปทุมธานี ๒ ราย เพชรบุรี ๑ ราย กรุงเทพฯ ๙ ราย และ จ.อุตรดิตถ์ ๑ ราย

๑.๔ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เกี่ยวกับการ
ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายมีความเหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และโรคติดต่ออื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้ง...

รวมทั้งกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ให้แยกกักหรือกักกันโรค หรือผู้ที่ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค เมื่อพบว่า เป็น หรือสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลีกเลี่ยงการกักตัวโดยหน่วยงานของรัฐ หลังจาก ครม.อนุมัติหลักการแล้ว จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ก่อนส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอสภาฯ พิจารณาต่อไป

๑.๔ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ จ.สมุทรสาคร ส่งผลถึงการพบจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายราย สำนักพระพุทธศาสนา (พศ.) ได้มติดยเลิกงานสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และงดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า กรณีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ จ.สมุทรสาคร และภาครัฐประกาศให้ผู้ที่เคยเข้าไปในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเข้ารับการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลจำนวนมาก ขอให้ประชาชนอย่าตกใจและขอให้สังเกตอาการก่อน

- ผู้ที่จะเข้าเกณฑ์ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีข้อกำหนด คือ ต้องมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง ๑๔ วัน ก่อนมีอาการ คือ (๑) กลุ่มที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางมาจากเขตติดโรค, พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน, เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน (๒) กรณีมีอาการที่เข้าข่ายโรคโควิด-๑๙ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส (๓) กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด-๑๙, เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น, เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ โดยกลุ่มเหล่านี้สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ทั้งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ โดยระหว่างเดินทางเข้ารับการตรวจขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง เดินทางด้วยรถส่วนตัว

๒.๒ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวยืนยันยังคงรับประทานอาหารทะเลได้ แต่ที่สำคัญคือ การเตรียมวัตถุดิบทุกขั้นตอนที่ต้องคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัย เมื่อไปที่ร้านอาหารหรือซื้อกลับบ้านปรุง การสัมผัสอาหารเป็นเรื่องสำคัญ จึงต้องล้างมือทุกครั้ง เลี่ยงการสัมผัสอาหารและมาจับบริเวณใบหน้า เน้นในเรื่องการปรุงสุก รับประทานอาหารร้อน เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถถูกทำลายได้เมื่ออยู่ในน้ำเดือดอุณหภูมิมากกว่า ๗๐ องศา เป็นเวลามากกว่า ๕ นาที ส่วนอาหารปิ้งย่างควรทำให้สุกทั่วและใช้อุปกรณ์คีบจับ แทนการใช้มือจับโดยตรง

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ตลาดยังถือเป็นสถานที่เสี่ยง เนื่องจากมีคนจำนวนมากเข้ามาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้า ประกอบกับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ดังนั้น การสวมหน้ากากอนามัยเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ไม่สวมไว้ได้จมูก ใต้ปาก หรือคาง ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนแออัด และควรวางแผนว่าจะเข้าไปซื้ออะไร เมื่อซื้อเสร็จแล้วควรให้รีบกลับบ้านและไม่ควรอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนาน

๓.๒ การให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์โควิด-๑๙ ในภาวะวิกฤติเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากยังไม่มีข้อมูลชัดเจนจำเป็นต้องระมัดระวัง หรือรอให้ชัดเจนแล้วค่อยประกาศรายละเอียด เพื่อป้องกันความแตกตื่นทั้งในตลาดเงิน ตลาดทุน ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป

๓.๓ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่นี้ เกิดขึ้นใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข การท่องเที่ยว และการจัดงานสังสรรค์รื่นเริง จึงทำให้การจัดงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ต้องยกเลิกเกือบทั้งหมด เบื้องต้นประเมินว่าในช่วงก่อนปีใหม่ เฉพาะงานอีเวนต์ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ ที่ต้องยกเลิก ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาครัฐเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนว่าจะให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดได้มากน้อยเพียงใด

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ รวมทั้งควรเพิ่มมาตรการลงโทษและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการติดเชื้อในกลุ่มคนที่มีประวัติเดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง จ. สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ในการตรวจประเมินความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนจากกรณีดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ของ กทม. เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgonline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me